

การวิเคราะห์จากองค์การค้าไม้นานาชาติหรือ ITTO เรื่อง ผลกระทบของ Brexit ต่อการค้าไม้และ FLEGT

จากรายงานจาก ITTO กล่าวว่าหลังจากการทำประชามติ Brexit ได้ส่งผลให้การซื้อลดลงจำนวนมากสาเหตุมาจากค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่ตกต่ำสุดในรอบ 30 ปีและราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจก่อสร้างได้ลดลงถึง 30% ปัญหานี้จะเป็นปัญหาในระยะยาวหรือสั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการทางการเมืองว่าจะผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้หรือไม่ ปัญหาหลักคือการจัดการด้านเศรษฐกิจระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป

ผลกระทบต่อการค้าไม้เขตร้อน

ITTO กล่าวว่า Brexit นั้นเป็นเรื่องสำคัญต่อธุรกิจไม้เขตร้อน เนื่องจากสหราชอาณาจักรเป็นผู้นำเข้าไม้เขตร้อนรายใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป และมีสัดส่วนถึง 25% ของการนำเข้าไม้จากประเทศเขตร้อนทั้งหมดในปี 2015 เปรียบเทียบกับผู้นำเข้าลำดับ 2 ซึ่งก็คือประเทศฝรั่งเศสที่มีการนำเข้าไม้ 15%

มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้เพิ่มขึ้น 32% จาก 720 ล้านดอลลาร์ในปี 2011 มาเป็น 960 ล้านดอลลาร์ในปี 2015 นี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของตลาดในสหภาพยุโรปที่การนำเข้ามักจะคงที่หรือลดลงเช่นในเบลเยียมและประเทศอื่นๆ

การคาดการณ์ในเรื่องเศรษฐกิจที่เชิงซ้ำเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนหลังจากประชามติ ซึ่งอาจส่งผลต่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้จากประเทศเขตร้อน ส่วนใหญ่แล้วการนำเข้าไม้จะเป็นในรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ทั้งจากเวียดนาม อินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งการนำเข้าไม้นั้นดูเหมือนจะชะลอตัวในระยะเวลานี้

ในระยะยาวความต้องการไม้เขตร้อนของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวได้เร็วเท่าใดและข้อตกลงต่างๆจะลงตัวเมื่อใด หากสหราชอาณาจักรยังปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตไม้หาก

การวิเคราะห์จากองค์การค้าไม้นานาชาติหรือ ITTO เรื่อง ผลกระทบของ Brexit ต่อการค้าไม้และ FLEGT

ข้อตกลงใหม่ก่อให้เกิดภาวะและการขีดขวางทางการค้า ปัญหานี้จะยุติได้หรือไม่ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวและข้อตกลงด้านการค้าจะเสร็จสิ้นได้เร็วเท่าใด

ผลกระทบต่อด้านนโยบายสหราชอาณาจักรและ FLEGT

ITTO กล่าวว่ามาตรฐานทางเทคนิคด้านผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของสหราชอาณาจักรนั้นอยู่ภายใต้ข้อบังคับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของสหภาพยุโรป (EU Construction Products Regulation) ดังนั้นสถานการณ์ด้านนโยบายจึงยัง不会有การเปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้ถึงแม้สหราชอาณาจักรจะมีต้อออกจากสหภาพยุโรปแล้วก็ตาม แต่สหราชอาณาจักรจะยังคงถูกผูกมัดกับมาตรฐานของสหภาพยุโรป แต่ก็อาจจะค่อยๆเกิดความแตกต่างในมาตรฐานการนำเข้าสิ่งก่อสร้างและผลิตภัณฑ์อื่นๆของสหราชอาณาจักร

ภาครัฐและภาคเอกชนในสหราชอาณาจักรนั้นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนามาตรฐานต่างๆเช่น EUTR ให้การสนับสนุนทางเทคนิค FLEGT และส่งเสริมนโยบายความรับผิดชอบต่อป่าไม้ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ Brexit จะส่งผลให้มาตรฐานของสหราชอาณาจักรลดลงและลดระดับความร่วมมือกับสหภาพยุโรป

ที่มา : <http://www.flegt.org/news/content/viewItem/itto-analysis-of-brexit-implications-for-timber-trade-and-flegt/13-07-2016/15>